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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  ๒๕๕5  

วันศุกรท์ี่  15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า   

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
................................................ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า   วินัน    ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๓. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๔. นายสงวน  ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๕. นายบุญลือ  ลังกากาศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๖. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๗. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๘. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๙. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์   โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๒. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ชัยศิริ   นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
2. นายวีรยุทธ    วิสุทธิเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
3. นายธนทรัพย์    เกเย็น   รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
4. นายยศเชย    ไชยเดช   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตี าบลเวียงพางค า 
5. นายพิชัย  ทรงสิทธ์ิ   เหรัญญิกชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียงพางค า  
6. นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์  ผู้อ านวยการกองคลัง  
7. นางดารินทร์  ตารินทร์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
8. นายแสวง   แสนย่ี    ประธานชุมชน  หมู่ที่  5  
9. นายมารุต  เกียรติวัฒน์  ประธานชุมขน  หมู่ที่  2  
10. นายกมล  เจริญวัย   ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  
11. นายบุญ   วงค์สกุล   รองประธานประชาคม  หมู่ที่  9  
12.  
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ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

 นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า)  - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ     
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐  น. เลขานุการสภาฯ  ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้ว  รายงาน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน  11  คน  เมื่อครบองค์ประชุม
แล้วและอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 นายสุค า  วินัน  ประธานสภาฯ   ได้กล่าวว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระ        
การประชุมดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  เมื่อวัน
พฤหัสบดีท่ี  29  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕5 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ  และอ่านรายงานการ
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕5   

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง -  เลขานุการสภาฯ  อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  เดือนพฤศจิกายน   ๒๕๕5  ให้ที่

ประชุมรับรอง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  มีผู้ใดที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง   แก้ไข 
เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีขอมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕5  เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่  29  เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕5  ต่อไปครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕5  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕5  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 4.๑  เรื่อง  การรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ  กรณี  การรับถ่ายโอน

/ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด ... 
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ภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์  พรมมินทร์  คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภา
เทศบาลกรณีที่จะให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ      
แม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   กล่าวรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุม
รับทราบ 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอกล่าว การรายงานผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการวิสามัญ  กรณี  การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ดังนี้ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการวิสามัญ กรณีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  ๒๕๕5   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕5 สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค ามีมติให้
ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา กิจการของสภาเทศบาลกรณีที่จะให้ความเห็นชอบ ใน
การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจา กองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  จ านวน  7  คน  ดังนี้ 

1. นายอ านวย   แก้วตาติ๊บ       ต าแหน่ง ก านันต าบลเวียงพางค า กรรมการ  
2. นายจรัลชัย   ฤกษ์ใหญ่        ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์   พรมมินทร์      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
4. นายอ านวย   ก๋าปัญญา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
5. นายสุพรรณ์   ติยะกว้าง     ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กรรมการ 
6. นายบุญลือ   ลังกากาศ         ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ กรรมการ 
7. นายสงวน   ไชยสมุทร์         ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  กรรมการ 

 

และมีมติให้ตั้ง คณะอนุกรรมการคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา กิจการของสภา
เทศบาลกรณีที่จะ ให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอ       
แม่สายจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า        
ที่เหลือทั้งหมด จ านวน 7 คน ดังนี้ 

1. นายสุค า       วินัน            ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลฯ อนุกรรมการ  
2. นายวิษณุ      จันทร์เทพ         ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลฯ อนุกรรมการ 
3. นายด ารงค์    พนาพิทักษ์ทอง  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลฯ อนุกรรมการ 
4. นายเชรษฐา   ภัทรนันทกุล    ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  อนุกรรมการ  
5. นายอัจฉยะ    ธ ารงทัศนีย์      ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  อนุกรรมการ  
6. นางจันทกานต์ น้อยหมอ        ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  อนุกรรมการ  
7. น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา             ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ   อนุกรรมการ 
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มีหน้าที่  ในการพิจารณากิจการของสภาเทศบาลกรณีที่จะให้ความเห็นชอบ ในการรับ
ถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  เรื่องการบังคับใช้แผนการกระจาย
อ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553    

 ประกาศ  ณ  วัน พฤหัสบดี ที่  ๑  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5 
 

(ลงช่ือ) 
(นายสุค า  วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

บันทึกข้อความ  ส่วนราชการ  สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย  จังหวัด
เชียงราย  ที่   ชร  57601/-  วันที่  ๒๕   เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕ ๖ เรื่อง                 
รายงานผลการให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 เรื่องเดิม   ตามที่ ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าสมัยสามัญ  สมัยที่  4  
ประจ าปี  ๒๕๕5    เมื่อวันพฤหัสบดี   ที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕5 สภาเทศบาล
ต าบลเวียงพางค า  มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาเทศบาลกรณี
ที่จะให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จ านวน  7  คน  และมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณา กิจการของสภาเทศบาลกรณีที่จะ ให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอน
ภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ที่เหลือ จ านวน 7 คน 

 ข้อเท็จจริง   คณะกรรมการ ฯได้พิจารณา รายละเอียดตามเอกสาร  ถึงผลกระทบ  
ข้อเท็จจริง รายละเอียดตามบันทึกการประชุม 

 ข้อน าเรียนเสนอ / พิจารณา 

 เรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาด าเนินการ  

( ลงช่ือ ) 
( นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ ) 

ประธานคณะกรรมการวิสามัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญ กรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
วันพุธ  ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลต าบล
เวียงพางค า 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมศักดิ์   พรมมินทร์ 
2. นายอ านวย   ก๋าปัญญา 
3. นายสุพรรณ์   ติยะกว้าง 
4. นายบุญลือ   ลังกากาศ 
5. นายสงวน   ไชยสมุทร์ 
6. นายสุค า  วินัน 
7. นายวิษณุ      จันทร์เทพ 
8. นายเชรษฐา   ภัทรนันทกุล 
9. นายอัจฉยะ   ธ ารงทัศนีย์ 
10. นางจันทกานต์    น้อยหมอ 
11. น.ส.ศิริลักษณ์     โสภา 

ประธานกรรมการวิสามัญ 
กรรมการวิสามัญ 
กรรมการวิสามัญ 
กรรมการวิสามัญ 
กรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 
อนกุรรมการวิสามัญ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานคณะกรรมการ เชิญคณะกรรมการวิสามัญ  และ
คณะอนุกรรมการ กรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจ  สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เข้าห้องประชุม  และ
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียด ในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจา กองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายตามวาระการประชุม 
ดังนี ้
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี   - 

ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์  ประธานคณะกรรมการ   ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบล
เวียงพางค าสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒๕๕5  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕5 สภา เทศบาลต าบลเวียงพางค ามีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา
กิจการของสภาเทศบาลกรณีที่จะให้ความเห็นชอบ ในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารอ าเภอแม่สายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จ านวน  7  คน  และมีมติให้
ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญที่เหลือทั้งหมด จ านวน 7 คน   เพื่อพิจารณา กิจการของสภา
เทศบาลกรณี ให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ซึ่งได้มอบ
เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมร่วมแสดงความ
คิดเห็น  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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มติท่ีประชุม    เห็นชอบ             ๔      เสียง 
                   ไมเ่หน็ชอบ    ๖      เสียง  
                   งดออกเสยีง    ๑      คน  

ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญ และคณะอนุกรรมการกรณีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย   ได้ให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  ดังนี้ 

๑. เพราะเห็นว่าเทศบาลต าบลเวียงพางค ายังไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
กิจการของสถานีขนส่ง  ทั้งในแง่ของบุคคลากร    องค์ความรู้   และงบประมาณ 

๒. เพราะมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของเอกชน ซึ่งอาจมีปัญหาด้านการจัดการ  และ
ด าเนินการอื่นใด 

๓. เพื่อชะลอเวลาในการรับถ่ายโอนภารกิจ  ให้เทศบาลได้ศึกษางานของสถานีขนส่ง
จนมีความเข้าใจ  และมีความพร้อม  เพราะเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต  และการคมนาคมขนส่ง
ของบุคคลในพื้นที่อ าเภอแม่สายในภาพรวมทั้งระบบ  

๔. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในแง่ของงบประมาณ     เพราะเทศบาลต าบลเวียงพางค าไม่
มีความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณของตนเพื่อด าเนินการในภารกิจของสถานีขนส่ง   ซึ่งมี
การใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งอ าเภอเพราะมีงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาท้องถ่ินจ ากัด  
และไม่เพียงพอ  ทั้งยังปรับปรุงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 

( ลงช่ือ ) 
(นายสุพรรณ์    ติยะกว้าง ) 

เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ 

ร.ท.กิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาล 

-  กรณีเรื่องดังกล่าว  ผมขอให้คณะกรรมการสภาเทศบาลได้สอบถามประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากกรณีน้ าท่วมขังบริเวณสถานีขนส่งฯ  ที่เป็นเหตุว่าท าไมเทศบาลไม่เข้าไป
ด าเนินการแก้ไข  และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาชนอาเซียน  ปี  2558  หาก
เทศบาลรับการถ่ายโอนภารกิจนี้จะได้มีการดูแล  การให้บริการทั้งเรื่องรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  
การบริการห้องน้ าที่จะต้องมีการจัดระเบียบป้ายโฆษณาต่างๆ  ให้เป็นสากล  และผมว่าควรมี
การสอบถามประชาชนที่ใช้บริการว่ามีความเห็นอย่างไรมาประกอบ  ในญัตติเรื่องนี้ผมคิดว่า
ให้คณะกรรมการได้ทบทวนอีกครั้ง  ให้น าเข้าญัตติที่ประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปที่คาดว่าจะ
มีการขยายเวลาสมัยประชุม  โดยเชิญผู้ประกอบการและหัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ  เข้า
ร่วมในการให้ข้อคิดเห็น  เสนอแนะ  แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

นายอ านวย  แก้วตาติ๊บ 
ก านันต าบลเวียงพางค า 

-  ในกรณีที่มีถนนน้ าท่วมขังนั้นอยู่ในเขตหมู่ที่  5  และเป็นถนนส่วนบุคคลของโกมุ่ย  ได้แจ้ง
ให้เขาแก้ไขแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
ประธานชุมชน หมู่ท่ี  2 

-  ผมขอแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  การจะขอรับโอนภารกิจนี้จะต้องโอนทั้งสถานที่  สิทธิ  
และหน้าที่  ไม่ใช่รับโอนที่จะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเดียวครับ 

ท่ีประชุมมีมติ -  ที่ประชุมมีมติให้น าเข้าบรรจุวาระการประชุมในครั้งต่อไป  และให้เชิญผู้ประกอบการและ
หัวหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  เข้าร่วมด้วย 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ท่ีเสนอใหม่ 

 5.๑  เรื่อง การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕6 และก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

-  การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี  2556 

-  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี 255๗ 

ข้อกฎหมาย 

1)  มาตรา ๒๔ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และวัน
เริ่มประชุมสมัยประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด...”วรรคสี่ฯ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้
มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗      

ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถ่ินน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยน าความในข้อ ๑๑ มาใช้
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ (๒)  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ข้อพิจารณา 

- ประธานสภาเทศบาลขอความเห็นที่ประชุม  
 

ล าดับ เรื่อง ท่ีประชุมเห็นชอบ 

1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุม   
สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕๕6 

จ านวน      4     สมัย 

2 การก าหนดระยะเวลาของสมัยประชุม สมัย
สามัญ ประจ าปี  ๒๕๕6 
- ก าหนดวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปี ๒๕๕6 มี
ก าหนดกี่วัน 

สมัยที ่ 1  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 
มีก าหนด  30  วัน 

สมัยที ่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 
มีก าหนด  30  วัน 

สมัยที ่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 
มีก าหนด  30  วัน 
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สมัยที ่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที ่ 1  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  
มีก าหนด  30  วัน 

3 การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ๒๕๕๗  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกมีก าหนด    
กี่วัน 

จะเริ่มตั้งแต่วันที ่  1   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2557   . 
มีก าหนด  30  วัน 

 

ท่ีประชุมมีมติ -  ที่ประชุมมีมติในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๕ 6 และก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๕๗  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล
ฯ 

๕.๒  เรื่อง  ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก่อสร้าง   ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  หน้า  ๔๘   
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ           
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในข้อ  ๕.๒ เรื่อง  ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖     หน้า  ๔๘   
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ คือ 

(๑)  ตู้เก็บแบบฟอร์ม  ๑๕  ลิ้นชัก จ านวน ๑ ตู้ จ านวนเงิน ๔.๕๐๐ บาท ส าหรับใช้ใน
งานกิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗.๕xลึก ๔๖.๒xสูง๑๓๒.๔ 
เซนติเมตร โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(มอก.)  แก้ไขเป็น ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ลิ้นชัก จ านวน ๑ ตู้ จ านวนเงิน ๔.๕๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในงานกิจการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗.๕ xลึก 
๔๖.๒xสูง๑๓๒.๔ เซนติเมตร โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร 

(๑) โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต หน้า PVC มุมมน ขอบ PVC กันกระแทก มีที่พัก
เท้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน ๓ ตัว ราคาตัวละ ๕,๐๐๐ บาท 
จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส าหรับพนักงานเทศบาล นักวิชาการสุขาภิบาล, เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป และเจ้าพนักงานธุรการงานสาธารณสุข  แก้ไขเป็น โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 
๓.๕ ฟุต หน้า PVC มุมมน ขอบ PVC กันกระแทก มีท่ีพักเท้า จ านวน ๓ ตัว ราคาตัวละ 
๕,๐๐๐ บาท จ านวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ส าหรับพนักงานเทศบาลต าบล นักวิชาการ
สุขาภิบาล, เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป และเจ้าพนักงานธุรการงานสาธารณสุข 

จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  มีมติพิจารณาในข้อ  ๕.๒  เรื่อง  ขออนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้



๙ 
 

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  หน้า ๔๘ แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงาน
ทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  ๒ รายการ  ต่อไป 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในเรื่อง  ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาล
ฯ 

๕.๓  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗   ขอให้ท่าน
นายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ           
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในข้อ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ข้อ  ๒๗  มีรายละเอียด  
ดังนี้ 

โอนลด   แผนงานงบกลาง ประเภทเงินส ารองจ่าย เป็นจ านวนเงิน ๕๕๑,๐๐๐  บาท      
ตั้งรายการใหม่ แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงิน ๕๕๑,๐๐๐ บาท 
ดังนี ้

(๑) โครงการปรับเกลี่ยบดอัดถนนเลียบดอยสายทางตั้งแต่เริ่มต้นถนนทางข้ึนหมู่บ้านผา
หมี หมู่ที่ ๖ ถึง หมู่บ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ ๗ ขนาดความกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๔๙๑,๐๐๐ บาท 

(๒) โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ าล้นหนองแหวน  ตามแบบของเทศบาลต าบล    
เวียงพางค าก าหนด  บริเวณด้านสวนสาธารณะหนองแหวน จ านวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  มีมติพิจารณาในข้อ  ๕.๓  เรื่อง ขอ อนุมัติการ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  ต่อไป 

นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในโครงการปรับ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  ๗ เกลี่ยบดอัดถนนเลียบดอยฯ  เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจร  ถนนเดิมนั้นกว้าง  12  เมตร  มี

หญ้าข้ึนรกรุงรัง  ใช้สัญจรได้เพียง  4  เมตร  หากมีการปรับเกลี่ยจะท าให้ถนนมีความสะดวก
และใช้งานได้ทั้ง  12  เมตร  และไม่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

นายสิปปภาส ส าราญพันธ์ -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอชมเชยผู้บริหาร 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 4 ชุดน้ีที่มีแนวทางในการจัดท าโครงการนี้  เพราะหากไม่ด าเนินการจะมีราษฎรบุกรุก  และ

ควรมีการน าไปเช่ือมต่อกับ  อบต.โป่งผา  อบต.โป่งงาม  และเทศบาลต าบลแม่สาย 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์      
ประธานชุมชน หมู่ท่ี 2 

-  ผมขอพูดถึงความเป็นมาของถนนเส้นน้ีสร้างมานานแล้ว  แต่ไม่มีใครดูแล  หญ้าจึงข้ึนรกรุงรัง  
จากที่ได้ดูงบประมาณที่จะด าเนินการก็ใช้ไม่มาก  แต่ขอให้มีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วย 



๑๐ 
 

ร.ท.กิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ  ผมขอเสนอแนวทางการใช้จ่ายเงินส ารองจ่าย  และเงิน
สะสมเพื่อความรอบคอบ  มีการพิจารณาอย่างละเอียดถ่ีถ้วน  ควรมีการขยายเวลาการประชุม
สภาเทศบาลออกไป  และให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบพื้นที่ด าเนินการ  เพื่อให้
เป็นไปตามความส าคัญเร่งด่วนและเรียงล าดับ  หากมีหน่วยตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ  ทางสภาเทศบาลได้มีมติให้การอนุมัติแต่ไม่มีความคิดเห็นหลากหลายมา
ประกอบการพิจารณา  อาจท าให้เกิดการพิจารณาว่ามาตรใช้จ่ายเงินไม่เหมาะสม  และดูยอด
รายได้ของเทศบาลปีนี้ต้องประมาณการไว้  41  ล้านบาท  ณ  ปัจจุบันจะมีเงินเข้ามาเพียง  19  
ล้านบาท  ประกอบกับหาก  สตง.  ให้ข้อสังเกตว่ามีเงินงบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ  เหตุใด
ไม่ใช้เงินดังกล่าว  ก็จะได้มีความเห็นประกอบในรายงานการประชุมสภาฯ  ที่หลากหลาย 

-  ผมจึงขอให้สภาเทศบาลฯ  ได้พิจารณาต้ังคณะกรรมการสภาพิจารณาและท าเรื่องขอขยาย
เวลาการประชุมสภาเทศบาลฯ  ออกไป  และด าเนินการให้กองช่างได้มีเวลาในการออกแบบ  
ประมาณราคา  เปรียบเทียบค่าวัสดุตามระเบียบฯ  ก าหนดให้ถูกต้องต่อไป  และกรณีโครงการ
ปรับเกลี่ยถนนบดอัด  ถนนเลียบดอยฯ  ผมมีความเห็นว่าควรจะมีการปรับเกลี่ยก่อนแล้วค่อย
ท าโครงการบดอัดในครั้งต่อไป 

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีการ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอ อนุมัติการ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณของทางราชการต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอให้ที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่อง ขออนุมัติการ โอน
เงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ 

ผู้รับรอง  1. นายสงวน  ไชยสมุทร์  2. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอให้ที่ประชุมสภาฯ  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอ อนุมัติการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณอ านวย  ก๋าปัญญา 

ผู้รับรอง  1. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  2. นายบุญลือ  ลังกากาศ 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายบุญลือ  ลังกากาศ  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณสงวน  ไชยสมุทร์ 

ผู้รับรอง  1. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  2. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล -  เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายเชรษฐา ภัทรนันทกุล   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณวิษณุ  จันทร์เทพ 

ผู้รับรอง  1. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 



๑๑ 
 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายอ านวย  ก๋าปัญญา  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 

ผู้รับรอง  1. น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณอภิวัฒน์  อัครพลเมธา 

ผู้รับรอง  1. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

นายสงวน  ไชนสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายสงวน  ไชยสมุทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณอ านวย  แก้วตาติ๊บ 

ผู้รับรอง  1. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  2. นางจันทกานต์  น้อยหมอ 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม  นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  จ.ส.อ.จรูญ  ข่ายสุวรรณ์ 

ผู้รับรอง  1. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  สรุปรายช่ือที่มีผู้เสนอให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอ อนุมัติการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  มีดังนี้ 

1. นายอ านวย   ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
2. นายสงวน     ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
3. นายสมศักด์   พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
4. นายวิษณุ      จันทร์เทพ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
5. นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  7 
6. นายอ านวย    แก้วตาติ๊บ ก านันต าบลเวียงพางค า 
7. จ.ส.อ.จรูญ    ข่ายสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  10 
 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอ อนุมัติการ โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ต้ังงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน จ านวน ๑๗ 
โครงการ จ านวนเงินท้ังสิ้น ๒,๖๒๐,๖๑๒ บาท  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจง
รายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ           
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในข้อ  ๕.๔  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน จ านวน ๑๗ โครงการ 
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๒๐,๖๑๒ บาท  ดังนี้   



๑๒ 
 

(๑) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ (โรงยิม) ต้านภัยยาเสพติด เทศบาล
ต าบลเวียงพางค า ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลต าบลเวียงพางค าก าหนด บริเวณข้างศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร หมู่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ จ านวนเงิน ๕๒๗,๐๐๐ บาท 

(๒) โครงการก่อจัดหาอุปกรณ์สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดจีน หมู่ที่ ๑  
บ้านแม่สาย ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๗๕ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๒๗,๔๒๔ บาท 

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  (คสล.)      ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔  บ้านป่า
ยางใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน จ านวน ๑ จุด 
จ านวนเงิน ๒๕๕,๖๖๖ บาท 

(๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๑/๒ (ซอยอาฟเตอร์โกลด์) 
หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน 
จ านวน ๑ จุด จ านวนเงิน ๒๓๗,๒๐๗ บาท 

(๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุขฤทัย ๑ หมู่ที่ ๕   บ้านป่า
เหมือดรุ่งเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๒๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๖ ท่อน จ านวน ๑ จุด 
จ านวนเงิน ๙๙,๒๘๖ บาท 

(๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสุขฤทัย ๒ หมู่ที่ ๕   บ้านป่า
เหมือดรุ่งเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๑๑๒,๑๘๓ บาท 

(๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๗ หมู่ที่ ๖ บ้านผาหมี 
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐๐ 
ตารางเมตร จ านวนเงิน ๓๘๑,๐๙๙ บาท 

(๘) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางข้ึนศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 
๗ บ้านห้วยน้ าริน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๐ ท่อน จ านวน 
๑ จุด จ านวนเงิน ๑๖๓,๘๒๓ บาท 

(๙) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๑ (ซอยตัดบ้านดาบต่าย) 
หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๗๑,๑๗๒ บาท 

(๑๐) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๑  (ซอยตัดบ้านนายซุ้ย 
พิยา) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๒๕,๖๒๐ บาท 



๑๓ 
 

(๑๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๑ (ซอยตัดบ้านนายแก้ว 
นามเพชร) หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๓๗,๒๒๒ บาท 

(๑๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย ๓ (ซอยตัดบ้านนายเขียว) 
หมู่ที่ ๘ บ้านป่าเหมือดสันติสุข ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวม
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๕๔,๐๙๓ บาท 

(๑๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอย แสนปิง หมู่ที่ ๙ บ้านป่า
เหมือดสุขส าราญ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๙๙ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๑๔๔,๔๙๓ บาท 

(๑๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเจ้าพ่อแสงเทพ หมู่ที่ ๙ 
บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง : ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๘ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๒ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๒๓๙,๖๓๘ บาท 

(๑๕) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยสิงห์ค า (ตามแผนพัฒนา
สามปีช่ือเดิมซอยเผ่าล๊วะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ายางผาแตก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๕๐,๖๐๘ บาท 

(๑๖) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยไทยลื้อ หมู่ที่  ๑๐ บ้านผา
แตก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ 
ตารางเมตร จ านวนเงิน ๑๓๖,๒๗๒ บาท 

(๑๗) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยมาดี ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้านผา
แตก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ 
ตารางเมตร จ านวนเงิน ๕๗,๘๐๖ บาท 

 จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  มีมติพิจารณาในข้อ๕.๔  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน จ านวน ๑๗ โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๒๐,๖๑๒ บาท 

นายสมศักด์ิ พรมมินทร์
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อพิจารณา  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน จ านวน ๑๗ โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๐,๖๑๒.-  บาท 

ว่าท่ี พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม -  ผมขอแก้ไขรายละเอียดโครงการที่  (๑) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์  
ผู้อ านวยการกองช่าง (โรงยิม) ต้านภัยยาเสพติด เทศบาลต าบลเวียงพางค า ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลต าบล
เวียงพางค าก าหนด บริเวณข้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หมู่ ๕ บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ จ านวนเงิน 
๕๒๗,๐๐๐ บาท  ในข้อความ  “บริเวณข้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”  แก้เป็น  “บริเวณ หลังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร”  ดังนั้นจึงมีข้อความดังนี้  “(๑)  โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 



๑๔ 
 

(โรงยิม) ต้านภัยยาเสพติด เทศบาลต าบลเวียงพางค า ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร 
หรือคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ หลัง ตามแบบเทศบาลต าบล
เวียงพางค าก าหนด บริเวณหลังข้อมูลข่าวสาร  หมู่  ๕  บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ จ ำนวนเงิน 
๕๒๗,๐๐๐ บำท” 

และโครงการที่  2  ถึง  โครงการที่  17  ให้แก้ไขค าว่า  “รวมพ้ืนท่ี”  เป็น  “ หรือมี
พ้ืนท่ี” 

นายศรันย์  เผ่าเจริญโยธิน -  โครงการของหมู่ที่  2  บ้านแม่สาย  ในข้อ  (๒)  โครงการก่อจัดหาอุปกรณ์สร้างถนน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยวัดจีน หมู่ที่ ๑  บ้านแม่สาย ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ 

เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร จ านวนเงิน ๒๗,๔๒๔ บาท  
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน 

นายมารุต  เกียรติวัฒน์ 
ประธานชุมชน  หมู่ท่ี 2 

-  โครงการของหมู่ที่  2  บ้านดอยงาม  จะไม่มีปรากฏ  แต่ผมสังเกตจ านวนงบประมาณที่
แตกต่างกันออกไป  และผมเองของทางฝ่ายผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนน
หน้าสนามยิงปืนเพราะเป็นจุดอันตรายที่ถนนมืดไม่ปลอดภัย  และซอยสิงคโปร์ที่มีถนนสอง
ระดับมีการทรุดตัวขอให้มีการแก้ไขด้วย  

นายเสาร์ค า  ค าเหลือง 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  4 

-  โครงการของหมู่ที่  4  ถนนสองเส้นน้ีมีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องท ามาก  เพราะฝนตกน้ า
ท่วมขังชาวบ้านสัญจรไม่ได้  และเป็นร้านค้าพาณิชย์ที่เสียภาษีให้กับเทศบาล  ควรเข้าไปแก้ไข
โดยด่วน  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชน 

นายอ านวย  แก้วตาติ๊บ 
ก านันต าบลเวียงพางค า 

-  ผมเห็นว่าทุกหมู่บ้านมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าคัญ  เพราะเป็นถนนหนทางที่ประชาชนใช้
สัญจรไปมา  และกรณีการก่อสร้างอาคารกีฬาที่  ม.5  นั้นสืบเนื่องมาจากเราได้รับการ
สนับสนุนจาก  ท่าน  ส.ส.อิทธิเดช  แก้วหลวง  ในเวทีมวยที่จะต้องมีสถานที่เก็บ  ซ้อม  ซึ่งจะ
ใช้เป็นอาคารกีฬา  (โรงยิม)  ของต าบลเวียงพางค า  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนใน
หมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล -  โครงการถนนของหมู่ที่  6  สภาพพื้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่  35  คน  หนทางขรุขระ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นดินลูกรังสีแดง  ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวก  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนใน

หมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

นายอภิวัฒน์  อัครพลเมธา -  ผมคิดว่าโครงการเร่งด่วนของทุกหมู่บ้านเป็นโครงการที่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาของ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  7 เทศบาลอยู่แล้ว  เป็นโครงการเล็กๆ  ที่จะเอามาท าร่างเทศบัญญัติฯ  จะตกไปจะปรากฏแต่

โครงการใหญ่ๆ  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและ
สร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

นายจรัลชัย  ฤกษ์ใหญ่ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  8 

-  ผมคิดว่าการจัดท าโครงการงบประมาณมากหรือน้อยคงไม่ส าคัญไปกว่าการบริการอย่างไร
ให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่า  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 
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นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

-  ทางหมู่บ้าน  หมู่ที่  9  เรื่องถนนที่ร้องขอให้แก้ไข  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆ  
แต่อย่างไรขอให้เทศบาลได้บริหารเรื่องการใช้แรงงานประชาชนร่วมกันด้วย  และขอให้ใช้
แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

จ.ส.อ.จรูญ ข่ายสุวรรณ์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี  10 

-  ทางหมู่บ้านผาแตก  ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ  ที่เห็นความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพราะ  ม.10  จะมีราษฎร
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  และขอให้ใช้แรงงานจากประชาชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอให้ที่ประชุมรับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อพิจารณา  เรื่อง  ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน จ านวน ๑๗ โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๐,๖๑๒.-  
บาท 

ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ 

นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสงวน  ไชยสมุทร์  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณสุพรรณ์  ติยะกว้าง 

ผู้รับรอง  1. น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายบุญลือ  ลังกากาศ  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณอ านวย  ก๋าปัญญา 

ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอ านวย  ก๋าปัญญา  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

ผู้รับรอง  1. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  2. นายบุญลือ  ลังกากาศ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 

ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสมศักดิ์  พรมมินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์ 

ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนาย อัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณวิษณุ  จันทร์เทพ 

ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

นางจันทกานต์ น้อยหมอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางจันทกานต์  น้อยหมอ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ขอเสนอรายช่ือ  คุณสงวน  ไชยสมุทร์ 

/  สมาชิกสภาเทศบาล  ... 
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ผู้รับรอง  1. นายบุญลือ  ลังกากาศ  2. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  สรุปรายช่ือที่มีผู้เสนอให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน  จ านวน  ๑๗  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  
๒,๖๒๐,๖๑๒.-  บาท  มีดังนี้ 

1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
2. นายอ านวย   ก๋าปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
3. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
4. นายสมศักดิ์   พรมมินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
5. นายอัจฉยะ   ธ ารงทัศนีย์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
6. นายวิษณุ      จันทร์เทพ รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
7. สงวน           ไชยสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  การแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา  เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ส าคัญเร่งด่วน  จ านวน  ๑๗  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๐,๖๑๒.-  บาท 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  ในการพิจารณาโครงการทั้งสองโครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน  2  คณะ  
คือ  1.  คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขอ อนุมัติการ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๑  ข้อ ๒๗  และ   

2. คณะกรรมการสามัญเพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเทศบาลในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน  จ านวน  ๑๗  โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น  ๒,๖๒๐,๖๑๒.-  บาท 

ดังนั้น  จึงขอน าเรื่องทั้งสองไปพิจารณาในการประชุมสภาฯ  ในสมัยประชุมครั้งต่อไป
เพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้ออกไปตรวจสอบโครงการแต่ละโครงการ  ณ  สถานที่จริง 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องญัตติอ่ืนๆ 

 6.1  เรื่องเพ่ือทราบ 

นางดารินทร์  ตารินทร์ 
หัวหน้าส านักปลัดฯ 

๑) เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบการพิจารณาตรวจสอบแนวเขตเทศบาล พร้อมร่างค าบรรยาย
แนวเขตเทศบาล กรณีที่เทศบาลต าบลแม่สายจะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สาย 

๒) เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)     

๓) เรื่อง  การรายงานผล การตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา
เทศบาล ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  



๑๗ 
 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านต้องการจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มี บัดน้ี เราก็ได้
ด าเนินการประชุมสภาฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6   ขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

เลิกประชุมเวลา  12.35  น. 

     
           (ลงช่ือ) นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
               (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 
              เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
              ผู้จดรายงานการประชุม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
ลงวันท่ี 12 เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2556  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  .  
ประจ าปี  พ.ศ. 2556    เมื่อวันท่ี   12     เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2556 
 
 

  (ลงช่ือ) นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
   (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า  ถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี   13   เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2556 
 
 

(ลงช่ือ) นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ)   นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ)  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า   สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี 2556  เมื่อวันท่ี  28  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555    ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว   ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า          
สมัยสามัญ  สมัยที่   1   ครั้งท่ี   2  ประจ าปี   2556  เมื่อวันท่ี   15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2556   จึงได้ลงชื่อ
รับรองไว้เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 
 
 

     (ลงช่ือ)  นายสุค า  วินัน  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
       (นายสุค า  วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 


